



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๒ และข้อ ๙ (๖) ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลายพระยา จึงประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ณ รอบการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๒๕ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ประเภท - ชื่อตำแหน่ง		ผลการประเมิน	
		ชื่อตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง	ดีเด่น	ดีมาก
๑	นางสาวสุมิตรา เรืองทองเมือง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
๒	นางจุฑาพร สิทธิจินดา	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๓	นางจิตติมา สินณรงค์	หน.สอ.(พยาบาลวิชาชีพ)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๔	นางสาววราภรณ์ อุ่นอก	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๕	นางสาวสถาพร เกิดแก้ว	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๖	นางสาวเบญจมาศ ฐะคำ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๗	นายกานต์ระพี คำดี	หน.สอ. (จพ.สาธารณสุข)	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
๘	นางถาวร มีแก้ว	หน.สอ. (นวก. สาธารณสุข)	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๙	นางสุรีวรรณ มโนภักดี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๑๐	นางสาวปณัจจน์ขันธ์ พรหมรักษา	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๑๑	นายวิษณุ รักษารัตน์	หน.สอ. (จพ.สาธารณสุข)	อาวุโส	ดีเด่น	
๑๒	นางสาวบุษบากร จุ่มช่วย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ		ดีมาก

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ประเภท - ชื่อตำแหน่ง		ผลการประเมิน	
		ชื่อตำแหน่ง	ระดับตำแหน่ง	ดีเด่น	ดีมาก
๑๓	นางสาวสุดารัตน์ สังข์นุ่น	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ		ดีมาก
๑๔	นางสาวชวนพิศ ดั่งเกลี้ยง	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ		ดีมาก
๑๕	นางปิยรัตน์ แสงสุวรรณ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน		ดีมาก
๑๖	นายลิขิต ผิวดิ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ		ดีมาก
๑๗	นางรุ่งนภา บุญรอดชู	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ		ดีมาก
๑๘	นางสถาพร ศักดิ์แก้ว	หน.สอ. (นวก. สาธารณสุข)	ชำนาญการ		ดีมาก
๑๙	นายสุขุมพงศ์ แสงวงการ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ		ดีมาก
๒๐	นางสาวพัชรียา สุภาพ	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน		ดีมาก
๒๑	นางนาฏภรณ์ สุทธิเกิด	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ		ดีมาก
๒๒	นางโสภา สุมาลี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ		ดีมาก
๒๓	นายณรงค์ฤทธิ์ นองเนื่อง	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน		ดีมาก
๒๔	นางสาววิรุษา บุตรเต้	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ		ดีมาก
๒๕	นางสาวสุดารัตน์ เป็นระเหม	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ		ดีมาก

ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ณ รอบการประเมิน ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๕ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ชื่อตำแหน่ง	ผลการประเมิน	
			ดีเด่น	ดีมาก
๑	นางสาวอังคณา เพชรโตรม	แพทย์แผนไทย		ดีมาก
๒	นางสาวศุภกานต์ นรินทร	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี		ดีมาก
๓	นางสาวศรีประไพ ยวนทอง	พนักงานบริการ(ความสะอาด)		ดีมาก
๔	นางสาวอมรรัตน์ หลานหลงล้ำ	นักวิชาการสาธารณสุข		ดีมาก
๕	นางสาวสุนีย์ จุ่มช่วย	พนักงานบริการ(ความสะอาด)		ดีมาก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗


 (นายชิงชัย บัวทอง)

สาธารณสุขอำเภอปลายพระยา
 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗